







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà bệnh viện và các trường học (Lycées & Khấp Đương-Dương)

Một danh vũ nữ ở Paris

(Cặp chun báo hiểm 20 vạn đồng vàng 30 năm nữa, có tư sức đến 800 vạn vàng Mỹ) Toàn cả Âu châu, không ai không biết nàng Mistinguette là một tay vũ nữ trứ danh trên 30 năm nay.

bộ không thể bình luận ra được. Cặp chun của nàng, nàng có báo hiểm cho công ty bảo hiểm 20 vạn đồng vàng.

THƠ-TÍN

Cùng ông N. T. L. Miêu bông, Hòa vang Quảng Nam Được bài ông nói chuyện mấy người bị đánh, ít nữa là mấy người ấy có hậu cơ thế nào, hay là họ chịu kỷ luật vào một cơ thể đáng được.

Cái lỗi học của người Nam ta (Học một đường làm một ngã)

Xưa nay, người ta thường nghiêm rằng quốc dân ta là một quốc dân hiếu học. Trải từ Hán học xưa cho đến nay đã theo Tây học nay, tinh thần học kỹ vẫn không bớt và thiết tha. Mà nhận ra thế, ta không khỏi khấp-khởi mừng thầm.

Ta hy vọng, nhưng ta nên biết đường mà hy vọng. Sự kinh nghiệm trong ba mươi năm trời, nay đã chỉ cho ta biết rõ rằng nhận tài vào cơ nhiều, mà trái lại, sự nghiệp họ gây ra lại rất ít. Tìm nguyên do của sự trái ngược lạ lùng ấy, để qui tội về chủ nhân tài ta không sẵn tiền bạc để kinh doanh.

Không, qui tội cho cái nghèo vẫn có đường, nhưng còn chưa đáng báo: cứ xét ngay những người nước ta đã công phu và tiền bạc, xuất dương học hành lớn kém biết bao, để đoạt được địa vị bằng họ bằng kia, thì giá trị họ phần đông thì là dư ăn dư để nhiều. Lúc thành tài về nước, với một số vốn của gia đình họ chung hợp lại, có thể bắt tay thực hành sở học của họ trong bấy rày rả: luyện ở đất người. Chưa gì ta cũng biết họ có thể làm được thế, nếu đó là chỉ nguyên tâm họ.

CHUYÊN TỬ CƯỚI Hệ nói «trợ-trợ» là quan cái

Người mình phần đông vì cảnh ngộ mà lại mắt không được khai thông, ngày tối chỉ lều quẩn trong xóm hẹp, rườm rà, nên quan niệm quá hẹp hòi. Mỗi lần nghe thấy đầu gi, thì nhất định lo sâu vào óc mà chẳng biết b'ra thông; họ lo sâu vào óc mà mỗi cách thiết tha, tội nghiệp, mà cũng dễ tức cười lắm.

Nhân dấy phần đông in trí, kể kể nào nói trợ-trợ tức là quai. Mối đây - nghe một người kia kể lại - một ông lão, có việc đi Huế với người cháu; bước xuống ga xe lửa, đi được một chặng, nghe ai cũng nói trợ trợ cả, người cháu phụ miệng hỏi: «Báo nê, tở ra ở Huế, ai cũng nói trợ trợ như quan vào lý xử ta cả».

Advertisement for Lait Sucre Concentré (LE GOSSE) with image of a can and text describing its benefits for children and health.

Lại một bản thông kê nhỏ rất có lý thú về trận Âu chiến

Trận thế giới đại chiến thứ hai, chưa rõ ra thế nào, chờ trận đại chiến thế nhất, người ta đã làm nhiều bản thông kê, dưới đây là một bản có thú: Thời hạn đánh nhau: Khởi đầu 28-7-14 đình chiến 10-11-18 kể trận chiến huyết chiến là 4 năm 3 tháng 13 ngày.

Advertisement for Tân-Cung-Oán (Phác-Trung-Ngọc) with text about its medicinal properties.

— Phải, đây là số ông đặt ở nhà tôi đây đã gần 5 năm nay, lấy bốn phần rưỡi lời — Và ông phải trả... — Một phần nửa ngày 15 tháng này, lại một phần nửa ngày 15 tháng sau.

Nghe câu ấy, ông Mỏ Ren xanh cả mặt: — Nhà này thân-sinh tôi lập ra và quản-lý trong 35 năm, để lại cho tôi đã 24 năm, đến nay không có cái gì gi cho chủ kỹ a Mỏ-Ren và con a mà không trả hoặc trả sai kỹ ban.

BÁ = TƯỚC MÔNG = THỂ = TÔN (LE COMTE DE MONTE-CRISTO)

— Thì... thưa ngài, khó nói quá... đã quen chịu cực rồi, tôi còn phải tập chịu nhọc cho đến nữa... thì chắc tôi bước phải không trả. — Ông không có bạn bè có thể giúp đỡ ông trong lúc quản này sao?

là có nguyên nhân và thế nào cũng phải có kết quả. Khách nghe như có người sẽ se lên thang lầu, và đứng trên đầu thang, kể có tiếng dột thia chèo vào ở còn hy vọng.

đầu, đầu đương kê vào ngực cha có. — Người trên tàu? — Khỏi can chi, chiếc tàu Bọt-đô vừa về đó với được hết.

